

**SOME BASIC CONTENTS OF AMENDING THE LAW ON BIDDING
IN VIETNAM TODAY**

Tong Quoc Dat

Thanh Do University

Email: dattqmpi@gmail.com

Received: 27/3/2023

Reviewed: 27/3/2023

Revised: 17/4/2023

Accepted: 15/5/2023

DOI: <https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i2.52>

Abstract:

Bidding is the process of selecting contractors to sign and perform contracts for the provision of consulting, non-consulting services, goods procurement, construction and installation; selecting investors to sign and implement on investment project contracts in the form of public-private partnership, investment projects can use land on the basis of ensuring competition, fairness, transparency and economic efficiency. Therefore, the Law on Bidding was passed, creating a legal basis to ensure publicity, transparency and economic efficiency in bidding activities. However, in the process of implementation, some contents of the Law on Bidding need to be changed to suit the current situation of our country. This article has analyzed some basic contents of amending the Law on Bidding, in order to continue to complete the legal framework fully, synchronously and uniformly on bidding.

Keywords: *Law on bidding; Amending and supplementing Law on bidding; Vietnam.*

1. Đặt vấn đề

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2014 cùng các luật khác có liên quan đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu; tạo niềm tin trong quá trình triển khai hoạt động đấu thầu đối với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành đã phát sinh một số vướng mắc, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi một cách toàn diện Luật này. Trong quá trình triển khai thi hành Luật Đấu thầu vừa qua đã phát sinh một số hoạt động mua sắm, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, một số Luật liên quan đã sửa đổi hoặc có quy

định khác so với Luật Đấu thầu cũng gây ra nhiều hệ lụy. Cụ thể:

- Quy định về “chỉ định thầu và giao cho người có thẩm quyền quyết định, quy định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi gói thầu xuất hiện các yếu tố đặc thù, riêng biệt” chưa nêu rõ các tiêu chí, nguyên tắc, thời điểm xác định tính độc lập về pháp lý, tài chính giữa các chủ thể tham gia đấu thầu nhằm bảo đảm công bằng trong đấu thầu.

- Chưa có quy định đầy đủ nhằm khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước thay thế cho hàng hóa nhập khẩu; quy định về quản lý nhà nước với hoạt động đấu thầu và thi hành pháp luật trong hoạt động này còn hạn chế.

- Hiện nay, Việt Nam đã ký kết, tham gia 15 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có 3 Hiệp định có nội dung về cam kết mở cửa thị trường mua sắm công.

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

- Một số quy định của Luật Đấu thầu đã phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, như quy định về các trường hợp chỉ định thầu và giao cho người có thẩm quyền quyết định; quy định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; cũng như các quy trình, thủ tục, hợp đồng chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đấu thầu...

Vi vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Đấu thầu là yêu cầu cấp thiết.

2. Tổng quan nghiên cứu

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Luật Đấu thầu 2013 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (đã hết hiệu lực ngày 01/01/2021), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, Luật Kiến trúc 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Ngoài ra, các Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu, bao gồm: Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn

nhà thầu.

K. Linh (2022) với bài viết *Luật Đấu thầu (sửa đổi): cấp thiết phải sửa đổi toàn diện* đăng trên trang thông tin điện tử về Tài sản công đã phân tích được nội dung của dự thảo Luật Đấu thầu xây dựng trên cơ sở 5 nhóm chính sách đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua, phân tích được phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Đấu thầu.

Từ những phân tích đưa ra, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của Luật Đấu thầu sửa đổi là cấp thiết.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chính được tác giả sử dụng là phương pháp nghiên cứu định tính nhằm phân tích, luận giải vấn đề đặt ra trong nghiên cứu.

- Phương pháp tổng hợp, thu thập: tổng hợp các dữ liệu từ các trang thông tin điện tử, các văn bản quy phạm pháp luật.

- Phương pháp phân tích: tiến hành phân tích các dữ liệu thu thập từ các văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra kết quả nghiên cứu.

- Phương pháp so sánh: tác giả đã so sánh giữa Luật Đấu thầu trước đây và Luật Đấu thầu sửa đổi để phân tích những điểm mới.

4. Kết quả nghiên cứu

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, sửa đổi Luật Đấu thầu lần này, đặt mục tiêu là: Tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu; Kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thời gian qua; Đơn giản hóa thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư,...; Xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phù hợp để doanh nghiệp trong nước phát triển và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu thầu.

Dự thảo Luật Đấu thầu tập trung sửa đổi, bổ sung theo các nhóm quy định về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc Luật Đấu thầu; Nhóm quy định sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch; Nhóm quy định sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu; Nhóm các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định về đấu thầu mua sắm

hàng hóa trong nước, mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh... Cụ thể là:

a) Các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm xác định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu.

Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trước đây, chỉ quy định đối với những dự án đầu tư có sử dụng đất. Sửa đổi lần này xác định rõ phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu đối với dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có biểu quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Về nguyên tắc áp dụng luật: sửa đổi, bổ sung nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam và các nhà tài trợ các dự án ODA và những vấn đề liên quan khác.

b) Các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Sửa đổi theo hướng yêu cầu tất cả các thông tin trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng,... phải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo Đấu thầu nhằm hạn chế tình trạng gian lận trong đấu thầu, nâng cao tính minh bạch và giả trình của các bên có liên quan trong hoạt động đấu thầu. Sửa đổi, bổ sung về điều kiện áp dụng đấu thầu quốc tế, đấu thầu nội khối giữa các nhà thầu thuộc các quốc gia thành viên của Hiệp định Thương mại tự do đối với các gói thầu, dự án phù hợp với điều kiện trong nước và đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Ngoài ra, Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định và tiêu chí đảm bảo cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế các tiêu cực như “cài cắm” tiêu chí đánh giá, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng; Quy định về các

trường hợp chỉ định thầu nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để áp dụng trong trường hợp cấp bách hoặc cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm như gói thầu phòng, chống dịch bệnh, dự án quan trọng quốc gia...; Quy định về mua sắm trực tiếp; lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo phân cấp, phân quyền; Mua sắm tập trung theo hướng “Thỏa thuận khung mở” để tạo điều kiện có hơn một nhà thầu tham gia cung cấp hàng hóa nhằm tăng tính cạnh tranh...

c) Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu, đó là: Quy định về thời gian đấu thầu phù hợp với đấu thầu qua mạng, rút ngắn đáng kể thời gian phù hợp với tính năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bổ sung quy định cho phép người có thẩm quyền căn cứ quy mô, tính chất dự án quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể để xác định ngay từ bước phê duyệt dự án đầu tư. Cắt bỏ một số thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt ở cấp trung gian... Bổ sung một số quy định về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng cường tính công khai, minh bạch, chống các hành vi thông đồng trong đấu thầu. Bổ sung quy định về các loại hợp đồng và các điều kiện liên quan nhằm giải quyết các bất cập trong việc áp dụng loại hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói...

d) Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách đấu thầu mua sắm hàng hóa trong nước, mua sắm các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, mua sắm xanh, mua sắm sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi nhóm lao động yếu thế nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đó là ưu tiên, ưu đãi cho nhà thầu trong nước, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nhằm khuyến khích và tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh đó, cần áp dụng ưu đãi cho hoạt động mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu, các sản phẩm đổi

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo... Bổ sung tiêu chí xác định giá đánh giá nhằm khuyến khích ưu tiên, ưu đãi cho nhà thầu có sử dụng lao động thuộc nhóm yếu thế.

e) Sửa đổi, bổ sung về các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu.

Nội dung chủ yếu đưa ra quy định về các trường hợp người có thẩm quyền được phép đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu,... nhằm nâng cao giá trị, hiệu lực pháp lý của việc xử lý vi phạm trong đấu thầu. Mặt khác, hoàn thiện các hành vi bị cấm để xác định đầy đủ các hành vi vi phạm đấu thầu xảy ra trong thực tế, quy định cụ thể phạm vi cấm tham gia đấu thầu đối với nhà thầu, nhà đầu tư có hành vi vi phạm cho phù hợp với thẩm quyền quản lý. Bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm của các chủ đầu tư trong hoạt động đấu thầu.

5. Bàn luận

Luật Đấu thầu sửa đổi đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay. Theo đó, Luật Đấu thầu gồm 10 chương, 92 điều. So với Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đấu thầu sửa đổi giữ nguyên 2 điều, sửa đổi 75 điều, bổ sung mới 21 điều và bãi bỏ 12 điều. Một số nội dung sửa đổi được nhiều chuyên gia, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đề nghị nghiên cứu chính lý, hoàn thiện đó là:

Luật Đấu thầu sửa đổi được Chính phủ trình Quốc hội quy định một số trường hợp cho phép đấu thầu trước khi dự án, dự toán được phê duyệt nhằm rút ngắn thời gian thực hiện trong một số trường hợp. Tuy nhiên, đề nghị hạn chế sử dụng hình thức này nhằm tránh tạo kẽ hở trong quá trình thực hiện luật. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu chính lý theo hướng quy định đấu thầu trước chỉ áp dụng đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi.

Về việc chỉ định thầu, nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu, trong đó đã loại bỏ các trường hợp

chỉ định thầu đối với: “gói thầu tái định cư”; quy định rõ về “gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Nghị quyết của Quốc hội khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án”...

Về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu để sửa lại theo hướng: quy định rõ điều kiện áp dụng trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu không thể thực hiện theo các hình thức thông thường khác và chỉ đối với các trường hợp cụ thể như gói thầu mua sắm thông qua các tổ chức quốc tế; gói thầu mua sắm vắc xin trong quá trình thử nghiệm, có yêu cầu của nhà sản xuất về điều kiện mua, thanh toán, bảo lãnh và luật hóa một số trường hợp thật sự cần thiết và quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Đối với đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, nhiều chuyên gia cũng đề nghị tiếp thu theo hướng: Luật Đấu thầu quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong trường hợp phải đấu thầu được quy định trong pháp luật về đất đai. Đặc biệt, về việc mua thuốc, vật tư y tế, dự thảo Luật mới cũng có chỉnh lý, tiếp thu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang được dư luận quan tâm về vấn đề mua thuốc, trang thiết bị y tế.

Về bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu, chỉnh lý: cần làm rõ yêu cầu bảo đảm cạnh tranh giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu là các đơn vị sự nghiệp công lập, công ty con trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Mục đích của việc sửa đổi này nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập có năng lực chuyên sâu tham dự thầu gói thầu do cơ quan quản lý nhà nước làm chủ đầu tư; công ty con tham dự thầu gói thầu do công ty mẹ làm chủ đầu tư để tận dụng lợi thế, sở trường trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, công ty con.

Một nội dung quan trọng nữa là Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung về yêu cầu đối với tổ chuyên gia, tổ thẩm định và rà soát, tiếp thu nhiều điều, khoản về nội dung, kỹ thuật lập

pháp.

6. Kết luận

Một vấn đề rất quan trọng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu là cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đấu thầu với các luật khác như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp...

Mặt khác, Luật Đấu thầu về cơ bản phải làm rõ được sự cần thiết ban hành, bảo đảm được tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của dự thảo Luật sửa đổi nêu trên. Do Luật Đấu thầu liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên cần thiết phải rà soát kỹ để tránh chồng chéo đối với các văn bản luật hiện hành và cả các luật đang trong quá trình xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn hiện nay.

Một thực tế đòi hỏi khách quan là chúng ta đang mong muốn tiến nhanh tới một xã hội được quản lý bằng luật pháp và có đủ luật pháp cho

quá trình hội nhập. Tuy đã có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung bám sát thực tiễn trong quá trình áp dụng, nhưng khoảng cách giữa mong muốn với thực tế về luật còn khá xa. Vì vậy, cũng cần đặc biệt xem xét là chất lượng của quá trình xây dựng và thực thi Luật Đấu thầu sửa đổi lần này.

Đối với bất cứ bộ luật nào cũng vậy, luật có chất lượng cao là luật giúp cho việc quản lý xã hội thuận lợi hơn, giúp cho xã hội phát triển hơn. Hy vọng với quyết tâm sửa đổi lần này sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, để Luật Đấu thầu sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, tạo niềm tin trong quá trình triển khai hoạt động đấu thầu đối với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp như đã nêu ở trên.

Tài liệu tham khảo

- Bo Ke hoạch va Dau tu. (2015). *Thong tu 10/2015/TT-BKHĐT quy dinh chi tiet ve ke hoach lua chon nha thau.*
- Bo Ke hoạch va Dau tu. (2015). *Thong tu 19/2015/TT-BKHĐT quy dinh chi tiet lap bao cao tham dinh trong qua trinh to chuc lua chon nha thau.*
- Bo Ke hoạch va Dau tu. (2017). *Thong tu 06/2017/TT-BKHĐT ve quy dinh chi tiet viec cung cap thong tin ve dau thau, bao cao tinh hinh thuc hien hoat dong dau thau ve lua chon nha thau.*
- Bo Ke hoạch va Dau tu. (2022). *Thong tu 10/2022/TT-BKHĐT huong dan viec cung cap, dang tai thong tin va lua chon nha dau tu tren He thong mang dau thau quoc gia.*
- Linh, K. (2022, Nov 11). *Luật Đấu thầu (sửa đổi): cap thiet phai sua doi toan dien.* Trang thong tin dien tu ve tai san cong. Retrieved Dec 23, 2022 from <https://taisancong.vn/luat-dau-thau-sua-doi-cap-thiet-phai-sua-doi-toan-dien-16725.html>
- National Assembly of Vietnam. (2016). *Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đấu thầu kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (03/2016/QH14).*
- National Assembly of Vietnam. (2019). *Luật Kiến trúc (40/2019/QH14).*
- National Assembly of Vietnam. (2020). *Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (64/2020/QH14).*
- National Assembly of Vietnam. (2022). *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (03/2022/QH15).*
- Thu tuong Chinh phu. (2020). *Nghi dinh so 25/2020/NĐ-CP ban hanh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luật Đấu thầu ve lua chon nha dau tu.*

**MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU THẦU
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY**

Tổng Quốc Đạt

Trường Đại học Thành Đô
Email: dattqmpi@gmail.com

Ngày nhận bài: 27/3/2023
Ngày tác giả sửa: 17/4/2023

Ngày phản biện: 27/3/2023
Ngày duyệt đăng: 15/5/2023

DOI: <https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i2.52>

Tóm tắt:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện trên hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có thể sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Do vậy mà Luật Đấu thầu đã được thông qua, tạo cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số nội dung của Luật Đấu thầu cần thay đổi để phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Bài viết đã phân tích một số nội dung cơ bản sửa đổi Luật Đấu thầu, nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu.

Từ khóa: Luật Đấu thầu; Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu; Việt Nam.